

UBND TỈNH BẮC GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-SXD

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

**Kết quả triển khai thực hiện Đề án số 201/ĐA-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025”
tháng 10 năm 2021**

Thực hiện công văn số 5208/BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án số 201; Công văn số 5493/UBND-NC ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo hằng tháng đối với Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”. Sở Xây dựng báo cáo kết quả tháng 10 năm 2021 thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH, TRẬT TỰ

1. Tình hình liên quan đến đơn thư khiếu kiện, dấu hiệu phức tạp trong cơ quan.

Trong tháng 10/2021 Sở Xây dựng không có đơn thư khiếu kiện của cán bộ, công chức trong ngành.

2. Tình hình về vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, mắc các tệ nạn xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan.

Ngay từ đầu năm 2021, Sở đã triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam xây dựng cơ quan không có tệ nạn ma túy năm 2021; không mắc các tệ nạn xã hội; không uống rượu, bia; tham gia giao thông an toàn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực để vận động gia đình và người thân tham gia các hoạt động bài trừ tệ nạn xã hội; không vi phạm pháp luật.

3. Tình hình vụ, việc về trộm cắp, cháy, nổ, cố ý gây thương tích... liên quan đến cơ quan.

Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ trong cơ quan, đơn vị; công tác phòng chống tội phạm gắn với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; trong tháng 10 không để xảy ra mất cắp tài sản của cá nhân, cơ quan, đơn vị.

II. KẾT QUẢ QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (XDPTTDBVANTQ)

- Ban hành văn bản triển khai thực hiện:

+ Đảng ủy: Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 17/02/2021 về lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 của Sở Xây dựng.

+ Cơ quan Sở Xây dựng: Kế hoạch số 44/KH-SXD ngày 09/02/2021 Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 của Sở Xây dựng.

+ Kế hoạch số 124/KH-SXD ngày 29/7/2021 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1850/KH-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới tại Sở Xây dựng.

2. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành Công an về nhiệm vụ bảo đảm ANTT và XDPTTDBVANTQ

- Sở đã tổ chức lồng ghép vào hội nghị sơ kết quý III, năm 2021, đồng thời Đảng ủy Sở Xây dựng đã chỉ đạo các chi bộ đảng triển khai sâu rộng trong sinh hoạt đảng hằng tháng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện phổ biến quán triệt các nội dung trong Đề án số 201/ĐA-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025”; đồng thời tăng cường thực hiện¹ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ bảo vệ ANTT và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan.

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Mô hình 3 không (không khói thuốc, không vi phạm Luật giao thông đường bộ, không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội). Trong năm 2021, Mô hình đã tham mưu với Đảng ủy và thủ trưởng cơ quan Sở Xây dựng chỉ đạo và triển khai bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan, an toàn phòng chống cháy nổ trong cơ quan. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội

¹ (1) Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, (2) Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới”, (3) Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”, (4) Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, (5) Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, (6) Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, (7) Nghị quyết số 63/NQ-QH của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, (8) Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến 2030, (9) Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 và Kế hoạch số 280/KH-BCA-V28 ngày 18/9/2014 của Bộ Công an về “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, (10) Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”, (11) Nghị quyết số 148-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn hiện nay”, (12) Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 26/12/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2020, (13) Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”.

viên và người lao động trong toàn ngành không vi phạm Luật giao thông đường bộ, không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; không hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị.

4. Công tác xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và không có tệ nạn ma túy

Đảng ủy và lãnh đạo Sở luôn xác định việc phòng ngừa mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc nên đã chỉ đạo các đoàn thể quần chúng, các đơn vị, phòng, ban trong cơ quan tổ chức tuyên truyền quán triệt và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống và cai nghiện ma túy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao chuẩn mực đạo đức, lối sống văn minh, văn hóa công sở, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện Luật phòng chống ma túy và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp, các ngành đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị là một nội dung quan trọng để đánh giá chất lượng đảng viên và chất lượng cán bộ cuối năm. Làm tốt công tác phòng ngừa giúp giữ vững an toàn, an ninh, trật tự, góp phần vào sự hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Sở tập chung chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chú trọng nâng cao hiệu quả làm việc, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức cho các đơn vị, cá nhân ký cam kết thực hiện trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, đồng thời phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021.

5. Công tác xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan

Lực lượng Bảo vệ chuyên trách của Sở gồm 02 đồng chí. Bảo vệ của cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; 100% đã được tập huấn nghiệp vụ bảo vệ do Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức, được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ như đèn pin, hệ thống Camera phục vụ công tác; thường xuyên duy trì tổ chức 24/24 giờ tại nơi làm việc. Nhìn chung, lực lượng bảo vệ chuyên trách của Sở đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn tại cơ quan. Hằng năm các đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có ai vi phạm nội quy, quy trình công tác phải xử lý kỷ luật.

Năm 2021 Sở đã ban hành văn bản yêu cầu trưởng các phòng, ban, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến quán triệt, đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng, ban, đơn vị mình nâng cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình, của cơ quan, đơn vị. Tổ chức kiểm tra rà soát hệ thống an toàn của cơ quan, đơn vị như: tường rào, cửa ra vào, cửa sổ, khóa cửa, khóa tủ, hệ thống chiếu sáng ban đêm; camera giám sát... Chỉ đạo lực lượng bảo vệ tổ chức tốt công tác bảo vệ, công tác kiểm soát

người, phương tiện ra vào trụ sở cơ quan, đơn vị; thường xuyên tuần tra canh gác trong và ngoài giờ hành chính.

6. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an các cấp trong triển khai thực hiện công tác bảo đảm ANTT và XDPTTDBVANTQ

Sở thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an nơi đóng quân để tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT và XDPTTDBVANTQ, góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. An ninh trật tự được giữ vững, không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, không để xảy ra mất tài sản, không để lộ lọt công nghệ, bí mật nhà nước; không để xảy ra cháy nổ, cán bộ công chức, viên chức và người lao động không xảy ra tai nạn giao thông, vi phạm tệ nạn xã hội...

7. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh

Đảng uỷ và lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình; tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên. Quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với nhiệm vụ của Sở, cụ thể:

Công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Duy trì các hoạt động quan tâm chăm sóc, thăm hỏi, động viên gia đình các đoàn viên công đoàn khi có người ốm đau, con em có tiến bộ trong học tập...; hưởng ứng tích cực cuộc vận động của MTTQ, các đoàn thể tự nguyện ủng hộ các quỹ phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua.

Chi đoàn tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước; tình nguyện xung kích, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Năm 2021 mặc dù đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh, đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội của người dân; tuy nhiên với sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân đã khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững thành quả để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 10; góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự được giữ vững, không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, không để xảy ra mất tài sản, không để lộ lọt công nghệ, bí mật nhà nước; không để xảy ra cháy nổ, cán bộ công chức, viên chức và người lao động không xảy ra tai nạn giao thông, vi phạm tệ nạn xã hội...

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã có nhận thức sâu sắc hơn, trách nhiệm hơn về nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tập thể Lãnh đạo, các đoàn thể và cán bộ công chức, viên chức và người lao động luôn đoàn kết, đồng thuận dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở. Các tổ chức đảng, chính quyền các đoàn thể quần chúng đều được cấp trên đánh giá đạt trong sạch vững mạnh.

IV. Những hạn chế, tồn tại.

1. Ưu điểm: Nhìn chung, công tác tuyên truyền phòng, luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện đạt hiệu quả; nội dung, hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới và thiết thực. Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, cộng với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, sự tích cực của đội ngũ bảo vệ cơ quan, từ đó đã tạo điều kiện cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025 thu được nhiều kết quả thiết thực. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn có ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

2. Hạn chế: Công tác tuyên truyền vận động của các đoàn thể còn hạn chế, các nội dung chưa hấp dẫn. Một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn còn ý thức chủ quan, mất cảnh giác đối với công tác an ninh trật tự.

V. Nhiệm vụ tháng 11 năm 2021

1. Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức thực hiện phổ biến quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ bảo vệ ANTT và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Thường xuyên quan tâm lực lượng bảo vệ cơ quan, thực hiện nghiêm nội quy, quy trình công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị theo quy định. Tăng cường các biện pháp tuần tra, bảo vệ trụ sở cơ quan, đơn vị; bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực đầy đủ, phối hợp chặt chẽ với Công an trên địa bàn để nắm chắc thông tin diễn biến tình hình tội phạm. Tổ chức phân công cán bộ trực 24/24 trong các dịp Lễ, Tết để kịp thời xử lý tốt các tình huống phát sinh.

3. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan gắn với công tác phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và thực hiện có hiệu quả các quy định về cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự".

Sở Xây dựng báo cáo Công an tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Đề án số 201/ĐA-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh trong tháng 10 năm 2021./.

Nơi nhận

- Phòng ANKT Công An tỉnh;
- + congan_ankt@bacgiang.gov.vn
- + cd139bg@gmail.com
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VP, VT.H.Dũng.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đào Công Hùng